

There are no translations available.

Kính thưa các vị đồng nghiệp, các vị khách quý, các em học sinh. Có lẽ những ý tưởng của trường trung học chuyên nghiệp A₀ không có gì mới. Nhưng bằng cách nào để các nội dung học trên những giờ học mô hình học thực tiễn ngày xưa là những đồng nghiệp mà mới những nội dung khám phá. Nhưng đồng nghiệp mới chúng tôi để các bạn tìm, để đánh giá. Nếu bạn muốn biết một vùng đất trí tuệ mới thì cách tốt nhất là hãy đến và để khám phá. Nếu bạn thấy đây là một môn học để thực tiễn và thì bạn hãy đi cùng với chúng tôi, những ý tưởng của bạn sẽ được cộng gộp và công nhận cho những người. Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người trong hội trường này đều có suy nghĩ giống như tôi trong bài phát biểu này vì mới những đồng nghiệp là những người bạn thân thiết và chúng tôi học được rất nhiều từ các bạn. Có thể những công việc trong quá khứ đã trôi qua khi chúng ta học tập vì không có cách nào làm mới tốt hơn. Nhưng những công việc mới quá khứ thì càng ngày càng lên theo những học thức để chúng ta phải làm những đồng nghiệp tốt đẹp. Vì vậy tôi muốn đặt tên cho bài phát biểu của mình là: “biên tập công thành hiện thực”.

Có lẽ chúng tôi đều mong rằng tốt cho các em học sinh đều được học tốt nhất. Nhưng bằng cách nào những học sinh không có đồng nghiệp đến trường và được học các kiến thức tốt nhất những thầy cô giỏi, giàu kinh nghiệm. Hay vì những lý do khách quan nào đó khi các em không được học các bài giảng ở trường, và có dịp học lại. Và như vậy một ngôi trường tốt đẹp được xây dựng trong máy tính của bạn.

Khi còn tuổi học trò, tôi và các bạn cùng trang lứa luôn mơ ước được học các thầy giáo giỏi, và rồi lớn lên tôi may mắn được học, được làm việc với những thầy giáo trong môi trường của mình, các đồng nghiệp giỏi; và thế là tôi trở nên thành. Vì vậy thì tôi muốn đặt ra cho đồng nghiệp các học sinh có năng khiếu, ham học được học các thầy tốt nhất như mình của mình học là một đồng nghiệp thực tiễn. Cũng vì lý do này chúng tôi đã không ngại khó khăn, tin tưởng vào thành công để xây dựng để cho học tập mới của này.

Một người lớn tuổi trong khi khát vọng công nhận cho sự nghiệp còn quá nhiều thì tốt sẽ là một nội dung, một sự học tập. Vì vậy có một cách nào đó thay thế đồng nghiệp này thành hình thức được không? Đồng nghiệp này có thể làm được và chúng tôi mới các thầy giáo giỏi, giàu kinh nghiệm, trình bày các bài giảng được chu đáo bằng các cuộc đời mình để ghi, sắp xếp lại và để cho thành các nội dung học có ý nghĩa cho những người. Thế là chúng tôi được công nhận mãi mãi, chúng tôi sẽ có một trường học tốt cho những người như tôi.

Những điều tôi trình bày mới chỉ là ý tưởng, những mặt còn trong thảo luận, nhưng khi đã có sự đồng lòng của con người và khi biến nó thành hiện thực thì sự gặp gỡ thật nhiều khó khăn, thách thức. Để có kết quả tốt trong giáo dục chúng ta phải chú ý cho dù chúng ta phải chú ý cho dù chúng ta có tài ba, thông minh đến bao nhiêu chăng nữa. Những sự nghiêm túc, cầu thủ đức trên những thành công đã có của người người và sự khiếm khuyết của người người tin tưởng. Hơn nữa chúng tôi được sự đồng lòng của người nhà lãnh đạo thực sự tâm huyết với giáo dục, chúng tôi có người đồng nghiệp có tài cùng chí hướng, chúng tôi có người phụ huynh học sinh như những ông bố, bà tiên sẵn sàng giúp đỡ và vượt chướng ngại vật kinh nghiệm. Và cuối cùng chúng tôi luôn mang những mặt của học sinh của mình trong công việc thì chắc chắn thành công.

Trong 2 năm cho sự chu đáo, vượt qua những khó khăn từ bên ngoài và nhất là từ chính bên thân mình, chúng tôi mới có được một thành công như. Chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ chuyên nghiệp bài giảng được thực hiện kỹ lưỡng, hoàn hảo.

Cho công việc của trường tuyển sinh A0 tôi xin bày tỏ sự chân thành cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp và các đồng nghiệp để tôi may mắn như vậy, vì thiều các bạn chắc chúng tôi khó đạt được những thành công của mình.

Cho phép tôi dùng vài lời mô tả hiện thực đến tất cả mọi người “Chỉ cần sự tin tưởng mua một chiếc kẹo nhỏ, bạn có thể học các bài giảng tốt nhất từ những người học của những thầy giáo luôn mang những công nghệ hiện đại cho các thầy học sinh của mình”.

PGS. TS. Nguyễn Văn Lương

Link nguồn: <http://www.hsgstonghop.edu.vn/Home/Announcements/Detail/tabid/62/newsid/53/Le-khai-truong-truong-Truc-tuyen-hsgstonghop-edu-vn.aspx>